

KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI 1/10

Tuổi cao chí càng cao

Thời gian qua, cán bộ, hội viên hội người cao tuổi (NCT) các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò "Tuổi cao - gương sáng" là những tấm gương mẫu mực để con cháu học tập và noi theo. Hội viên NCT không chỉ tích cực phát triển kinh tế mà còn nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương.

Ông Nguyễn Đình Hùng, tổ dân phố Hồ Đệ 1, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) có hơn 500m² đất thổ cư và luôn mong muốn được phát triển kinh tế gia đình. Năm 2018, ông Hùng đã đầu tư xây bể nuôi ba ba, gà, lợn, gà, ngan, trồng cây ăn quả, cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí. Ông Hùng cho biết: Được tham dự lớp tập huấn kiến thức về chăn nuôi, làm vườn tôi đã có thêm kinh nghiệm làm kinh tế, chú trọng khâu vệ sinh, bảo đảm an toàn trong chăn nuôi, có thu nhập nên đời sống cũng khá hơn.

Với tinh thần "Tuổi cao chí càng cao", ông Đỗ Quang Dũng, xã Thái Thượng (Thái Thụy) đã khởi nghiệp trên vùng đất

quê hương với mô hình nuôi cá vược, cá chim, mở dịch vụ hậu cần nghề cá. Ông Dũng tự hào khi giờ đây đã xây dựng thành công mô hình nuôi cá vược quy mô hơn 4,6ha, mỗi năm xuất bán ra thị trường gần 100 tấn cá thương phẩm. Ông Dũng chia sẻ: Với tôi, tuổi càng cao thì mình càng phải cố gắng lao động để luôn mình mẫn cũng như nêu gương để con cháu trong gia đình học tập. Tôi đã dành toàn bộ vốn tích góp của mình đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây tường bao, cứng hóa ao nuôi cá, đầu tư máy móc, nhà lưới để nuôi cá giống. Mô hình này sau khi trừ chi phí thu về hơn 1,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 50 - 70 lao động thường xuyên. Tôi mong hội viên NCT không vì

tuổi cao, sức yếu mà thiếu đi sự rèn luyện, hãy luôn là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho con cháu.

Cũng như ông Hùng, ông Dũng, bà Phạm Thị Ngân, xã Tây An (Tiền Hải) là một trong những NCT tiêu biểu trong phát triển nghề. Từ một cơ sở thủ công mỹ nghệ với 30 lao động, đến nay bà Ngân đã xây dựng thương hiệu cho sản phẩm mây tre đan xuất khẩu của doanh nghiệp và đưa sản phẩm vươn tầm châu lục. Hiện doanh thu của Công ty Sản xuất và xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tây An do bà làm chủ hàng năm đạt trên 60 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 70.000 lao động thời vụ trong tỉnh. Bà Ngân cho biết: Bản thân là NCT



Mô hình nuôi ba ba giúp gia đình ông Nguyễn Đình Hùng, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) có thêm thu nhập.

nên khi sản xuất hàng mây tre đan, tôi thường ưu tiên chọn những NCT có thời gian nhàn rỗi nhận vào làm. Công ty luôn quan tâm đào tạo nghề, bảo đảm thu nhập và các chế độ khác cho người lao động nên họ yên tâm sản xuất làm ra những sản phẩm tốt cho doanh nghiệp.

Theo bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Trưởng ban đại diện Hội

NCT tỉnh: Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, NCT đã khẳng định vai trò của mình qua những thành quả lao động, làm giàu cho gia đình và đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Toàn Hội hiện có 315.000 hội viên, trong đó 46% còn trực tiếp tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, hơn 1.000 hội viên làm các công trình, gia trại.

Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã xây dựng 16 câu lạc bộ liên thể hệ tự giúp nhau với hơn 1.000 hội viên tham gia. Các câu lạc bộ được hỗ trợ kinh phí 100 triệu đồng để làm vốn ban đầu giúp hội viên vay phát triển kinh tế. Để quản lý hiệu quả nguồn vốn, hội NCT các xã làm tốt công tác bình xét cho vay bảo đảm đúng đối tượng. Từ nguồn vốn

ban đầu, các câu lạc bộ đã phát triển nguồn vốn vay lên hơn 2 tỷ đồng, giúp nhiều gia đình hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Đời sống vật chất và tinh thần của hội viên NCT từng bước được nâng lên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương: giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, công tác khuyến học, khuyến tài, hoạt động tình nghĩa. Giúp NCT sống vui, sống khỏe, từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức cho hơn 10.000 hội viên được khám sức khỏe, tư vấn miễn phí các bệnh về mắt, tham gia ngày hội "Sống khỏe - sống thanh xuân". Toàn tỉnh có trên 8.000 hội viên được tham dự các hội nghị truyền thông tư vấn sức khỏe. Các cơ sở hội đã xây dựng được nguồn quỹ hội với số dư trên 5,3 tỷ đồng để hỗ trợ, chăm lo cho hội viên. Nhân dịp đầu năm, hội NCT các cấp đã tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho trên 47.600 hội viên với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Các cấp hội đã vận động các nguồn ủng hộ hơn 2,1 tỷ đồng xây nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

TIẾN DAT

Chuyển biến tích cực sau cao điểm

Sau 3 tháng triển khai thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) theo chỉ đạo của Bộ Công an, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, rõ nét, tai nạn giao thông (TNGT) được kiềm chế và giảm cả 3 tiêu chí.

Huy động tối đa lực lượng, thực hiện quyết liệt, hiệu quả

Đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT kéo dài trong 3 tháng (từ ngày 20/6 - 20/9/2022) với mục tiêu là huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, tạo sự chuyển biến tích cực về TTATGT; kiểm chế và kéo giảm TNGT, bảo đảm TTATGT trên địa bàn, bảo vệ sự bình yên của nhân dân.

Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT và giao nhiệm vụ cụ thể cho Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), công an 8 huyện, thành phố và một số đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tiễn để triển khai có hiệu quả các nội dung trong kế hoạch của Công an tỉnh, đồng thời đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm vào ngày 20/6/2022 tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu ra quân.

Trong đó, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã bố trí gần 1.500 tổ công tác với trên 7.100 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, bảo đảm tuần tra khép kín địa bàn; tập trung xử lý "từ gốc" các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ TNGT nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gây mất TTATGT như: vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; vi phạm tốc độ; coi nói thành thùng xe, chở quá trọng tải... Công an các đơn vị, địa phương tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, khảo sát, nắm tình hình thực tiễn giao thông trọng điểm có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn như quốc lộ 10, quốc lộ 37, quốc lộ 37B, quốc lộ 39; các tuyến đường tỉnh, đường huyện, các địa bàn giao thông tiềm ẩn phức tạp. Từ đó, xác định quy luật hoạt động, thời điểm, đối tượng vi phạm, để xây dựng kế hoạch, phương án tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm phù hợp với tình hình thực tế.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Qua 3 tháng thực hiện cao điểm, với tinh thần quyết tâm cao, đến ngày 20/9, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản, xử phạt gần 3.800 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền trên 13,6 tỷ đồng, tước gần 1.300



Lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, xử lý các vi phạm về nồng độ cồn.

giấy phép lái xe. Trong đó có 577 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền xử phạt trên 5 tỷ đồng; trên 250 trường hợp vi phạm coi nói thành thùng, chở quá tải trọng, phạt tiền trên 2,2 tỷ đồng; gần 530 trường hợp vi phạm tốc độ, phạt tiền gần 2,3 tỷ đồng.

Thực tế cho thấy, dù vẫn có những trường hợp người vi phạm né tránh, chống đối việc kiểm tra, xử lý vi phạm nhưng cơ bản người dân đều đồng thuận và đánh giá cao. Ông Bùi Ngọc Phi, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) chia sẻ: Chủ trương kiên quyết xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, xe quá khổ, quá tải thật sự đúng đắn, hợp lòng dân... Tôi mong lực lượng CSGT tiếp tục duy trì

thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để không còn những vụ TNGT đau lòng xảy ra.

Song song với đó, công tác tuyên truyền, vận động được triển khai có hiệu quả. Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền cho gần 2.500 chủ doanh nghiệp, lái xe không chở quá tải trọng hàng hóa, không tự ý coi nói, cải tạo thành thùng xe; tuyên truyền, vận động trên 360 doanh nghiệp, cá nhân tự cắt bỏ phần thành thùng đá tự Ngọc Phi, thị trấn Diêm Điền chấp hành tốt các quy định về bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa đối với 83 chủ bến bãi kinh doanh ven sông, 36 chủ phương tiện vận tải, 3 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, 22 bến khách ngang sông. Nhờ



Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện Vũ Thư tuần tra, xử lý vi phạm về chở quá tải trọng.

đó, trong 3 tháng trở lại đây, tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường nội thị, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đã cơ bản được xử lý, ý thức của các chủ doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện cũng như đội ngũ lái xe được nâng cao.

Ông Đỗ Văn Thăng, xã Tây Lương (Tiền Hải) cho biết: Trước đây, cung đường từ cầu Trà Lý, qua trung tâm thị trấn Tiền Hải vào đường 14/10 đi khu công nghiệp Tiền Hải có rất nhiều xe quá khổ, quá tải hoạt động. Các phương tiện này chở quá tải trọng và làm vương vãi cát đá, bùn đất xuống đường gây ra bụi bẩn khiến nhân dân bức xúc. Từ khi lực lượng CSGT triển khai cao điểm, tình trạng này đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, cá biệt một số lái xe vẫn lén lút chạy xe vào ban đêm và thông báo cho nhau để tránh né các chốt trực, kiểm soát của cơ quan chức năng.

Trung tá Phạm Văn Kiểm, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Trong 3 tháng cao điểm, toàn tỉnh đã xảy ra 25 vụ TNGT, làm chết 10 người, bị thương 23 người. So với thời gian liền kề trước đó, giảm 2 vụ, giảm 2 người chết và giảm 4 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2021, giảm 6 vụ, giảm 3 người chết và giảm 7 người bị thương. Con số này là kết quả của việc lực lượng chức năng quyết liệt thực hiện cao điểm xử lý vi phạm TTATGT. Để giữ vững thành quả sau cao điểm, thời gian tới, lực lượng CSGT và công an các địa phương sẽ tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm bảo đảm khép kín tuyến, địa bàn và thời gian 24/24 giờ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật TTATGT để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị... bảo đảm sự vào cuộc đồng bộ, không khoan nhượng với bất kỳ trường hợp nào.

NGUYỄN THỜI

VŨ HỘI Giữ nhịp trống xưa



Xã Vũ Hội quan tâm gìn giữ, lưu truyền bộ môn nghệ thuật dân gian - đánh trống tế.

Tiếng trống từ bao đời đã in sâu trong tiềm thức văn hóa của người dân Việt Nam. Đặc biệt, ở các làng quê, mỗi dòng họ không thể thiếu tiếng trống tế trầm hùng, vang vọng. Tuy nhiên, hiện nay có rất ít người, đặc biệt thế hệ trẻ biết chơi trống. Xã Vũ Hội (Vũ Thư) là một trong những địa phương quan tâm gìn giữ, lưu truyền bộ môn nghệ thuật dân gian này.

Tâm huyết với trống cổ truyền

Mặc dù là xã ven thị nhưng Vũ Hội vẫn mang đậm nét văn hóa của vùng nông thôn Bắc Bộ, nhất là các sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, làng xã, dòng họ. Cả xã có hàng chục dòng họ, hầu hết đều có từ đương, nhà thờ họ. Trong các dịp lễ, tết, giỗ tổ hoặc việc quan trọng, các dòng họ đều có nghi thức đánh trống tế. Trước kia, mỗi dòng họ đều có đội trống riêng, có khi chỉ cần nghe tiếng trống, không cần nhìn, các cụ cao niên trong làng đã biết đó là trống của dòng họ nào, hoặc ai là người cầm trống cái. Tiếng trống tế trở nên gần gũi, quen thuộc, tạo cảm xúc thiêng liêng, tự hào của mỗi người dân địa phương. Tuy nhiên, hiện nay do nhịp sống hiện đại, tiếng trống dần mai một, số người biết chơi trống ngày càng ít, nhiều dòng họ phải thuê, mượn người gõ trống những dịp tế, lễ.

Người đầu tiên có ý tưởng và cũng là người tâm huyết, tổ chức dạy nghệ thuật chơi trống cổ truyền ở Vũ Hội không ai khác, chính là Bí thư Đảng ủy xã Trần Doanh Liễu. Ông Liễu đã thành lập hội trống Vũ Hội nhằm tập hợp, thu hút những người đam mê, yêu nghệ thuật trống cổ truyền tại địa phương,

trào sân chơi giao lưu, từ đó gìn giữ và phát huy nghệ thuật chơi trống. Từ tháng 6/2022, ông tổ chức lớp dạy đánh trống tế miễn phí cho nhân dân vào sáng chủ nhật hàng tuần. Ngoài kết nối, mời các nghệ nhân có kỹ thuật, kinh nghiệm chơi trống đến chỉ dạy, bản thân ông Liễu còn trực tiếp biên tập, chép, soạn lại các đoạn nhịp, phách để các bạn trẻ dễ học, dễ nhớ. Không chỉ bỏ công sức, ông Liễu còn ủng hộ kinh phí mua, bọc trống, dụng cụ tập luyện, nước uống phục vụ lớp học. "Tiếng trống cổ kích thích lòng tự tôn, tự hào của mỗi cá nhân về lịch sử, dòng họ, quê hương. Tôi mong muốn lưu truyền cho đời sau tiếng trống tế, gìn giữ nét đẹp văn hóa đặc trưng của làng quê, dòng tộc, đồng thời giáo dục tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong phát huy truyền thống dòng tộc, xây dựng quê hương giàu đẹp" - ông Liễu bộc bạch.

Vang lại nhịp trống xưa

Mỗi buổi sáng chủ nhật, góc sân nhà văn hóa thôn Phú Thứ, xã Vũ Hội lại rộn ràng tiếng trống, chiêng, xập xèng và tiếng cười đùa vui vẻ của người già, trẻ nhỏ. Anh Lê Khắc Diện, thôn Phú Thứ chia sẻ: Trước kia tôi bận công việc mưu sinh nên không biết đánh trống, cũng không quan tâm đến trống tế. Tuy nhiên, khi có lớp dạy trống miễn phí, tôi được các cụ, các bác trong dòng họ cử đại diện đi học. Đến nay, tôi rất đam mê chơi trống, hiện tôi đã đánh được cả trống cái và trống con.

Nhờ năng khiếu và chăm chỉ tập luyện, sau hơn 2 tháng học, đến nay ông Trần Xuân Thường, 58 tuổi, xã Vũ Hội đã đánh được trống tế. Ông cho biết: Thông

thường một bộ trống tế gồm có một trống cái và nhiều trống con, xập xèng, chiêng. Khi đánh, tất cả đều phải theo nhịp của trống cái; người đánh trống cái giống như nhạc trưởng tạo ra các hồi, nhịp, biến tấu, buộc người đánh chiêng, trống con, xập xèng phải gõ theo một cách nhịp nhàng. Trống tế không quá ràng buộc về luật lệ, tùy vào kỹ thuật của mỗi tay trống, trong chỉ bố công sức, ông Liễu còn ủng hộ kinh phí mua, bọc trống, dụng cụ tập luyện, nước uống phục vụ lớp học. "Tiếng trống cổ kích thích lòng tự tôn, tự hào của mỗi cá nhân về lịch sử, dòng họ, quê hương. Tôi mong muốn lưu truyền cho đời sau tiếng trống tế, gìn giữ nét đẹp văn hóa đặc trưng của làng quê, dòng tộc, đồng thời giáo dục tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong phát huy truyền thống dòng tộc, xây dựng quê hương giàu đẹp" - ông Liễu bộc bạch.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng tộc dòng họ Nguyễn, thôn Phú Thứ cho biết: Dòng họ chúng tôi đang rất khó khăn về người đánh trống tế. Khiêu tiếng trống làm mất đi không khí hào sảng, tôn nghiêm mỗi dịp lễ, hội, việc họ. Thật may mắn là xã có lớp dạy đánh trống. Chúng tôi đã cử 4, 5 thanh niên đại diện dòng họ đi học, đến nay các cháu đã đánh trống tế khá tốt. Không phải mượn người đánh trống nữa, bà con trong họ phấn khởi lắm.

"Tôi rất vui và bất ngờ khi thấy bà con nhân dân trong xã rất ủng hộ, hưởng ứng tham gia lớp học đánh trống tế cổ truyền. Đến nay, xã có khoảng 40 người, trong đó có một số thanh niên, học sinh đã biết đánh trống tế. Đây là lực lượng nòng cốt, tích cực trong việc gìn giữ, lưu truyền, lan tỏa, phát huy tiếng trống cổ ở làng quê, dòng họ, góp phần bảo tồn và phát huy một trong những nét văn hóa đặc trưng, độc đáo của làng quê Việt Nam" - ông Trần Doanh Liễu, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Hội chia sẻ thêm.

QUYNH LƯU